



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๒๒๕

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/ผู้อำนวยการกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์/  
ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตามที่คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ได้พิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ของกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุรองรับการให้บริการนักศึกษาพิการ ในวงเงิน ๕๓,๑๕๐ บาท และแนบโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ “งานการศึกษาพิเศษ” สำหรับนักศึกษาพิการ สังกัดกองแนะแนวฯ เพิ่มจากงานเดิม โดยมีแผนขอลูกจ้างชั่วคราวอัตราใหม่เพื่อรองรับ ๔ อัตรา นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอจัดตั้งหน่วยงานใหม่มีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภาระงานของบุคลากร โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๐ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย รายการงบกลางมหาวิทยาลัย สำหรับจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุรองรับการให้บริการนักศึกษาพิการ เนื่องจากอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ผู้พิการ และเป็นนโยบายของ สกอ. โดยมอบหมายให้รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) และกองแนะแนวฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ทำหนังสือแจ้งข้อมูลประกอบการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเพื่อบริการนักศึกษาพิการในภาพรวมในระยะสั้นและระยะยาว เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบ

๒. จัดส่งข้อมูลเสนอคณะทำงานทบทวนโครงสร้างองค์กรฯ เกี่ยวกับการกำหนดภาระงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการการศึกษาพิเศษ เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีหน่วยงานใดได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลางมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายทุกวันทำการที่ ๕ ของทุกเดือนมายังกองแผนงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้เงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๐ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย รายการงบกลางมหาวิทยาลัย สำหรับจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุรองรับการให้บริการนักศึกษาพิการ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๓,๑๕๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และให้กองแผนงานดำเนินการโอนเงินให้หน่วยงานต่อไป

๒. มอบหมายให้รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) และผู้อำนวยการกองแนะแนวฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ ทำหนังสือแจ้งข้อมูลประกอบการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเพื่อบริการนักศึกษาพิการในภาพรวมในระยะสั้นและระยะยาว เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบ

๒.๒ จัดส่งข้อมูลเสนอคณะทำงานทบทวนโครงสร้างองค์กรฯ เกี่ยวกับการกำหนดภาระงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการการศึกษาพิเศษ เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ